



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐



ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

คณะรัฐมนตรีผ่านร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ป.ป.ช. ขานรับพร้อมประสานหน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการ เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้

๑. ร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือการทำให้ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

๒. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีและสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๓. พิจารณากลไกการดำเนินงานตามร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และให้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กร ที่รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้อยู่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ให้รับทราบร่วมกันเกี่ยวนโยบาย แนวทางการบริหารและเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้สำนักงาน ป.ป.ช. มีความพร้อมในการทำหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ร่วมกับทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

.....